



ไทยโพสต์

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/ในประเทศ

วันที่: จันทร์ 21 กันยายน 2563

ปีที่: 24

ฉบับที่: 8715

หน้า: 3(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 23.90 Ad Value: 17,925

PRValue (x3): 53,775

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ปลื้มทำดีแทนค่าปรับลดคุกขังคนจน

ปลื้มทำดีแทนค่าปรับลดคุกขังคนจน

กรุงเทพฯ • นางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายยกระดับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานของประชาชน ตามดำรินายโสภณ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ภายใต้โครงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและลดการคุมขังที่ไม่จำเป็น กล่าวว่า ในปี 2563 ศาลยุติธรรมดำเนินการเชิงรุกตามโครงการศาลยุติธรรมห่วงใย ฝ่าภัยโควิด เป็นมาตรการให้ผู้ต้องโทษปรับทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการคุมขังคนแทนค่าปรับเพียงเพราะความยากจนไม่มีเงินเสียค่าปรับและมุ่งเป้าหมายเดียวกันคือการ

ลดการคุมขังที่ไม่จำเป็น นางเมทินีกล่าวต่อว่า หลักเกณฑ์สำคัญในการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับคือ ผู้ต้องโทษปรับไม่มีเงินชำระค่าปรับและสมัครใจทำงาน ความผิดที่ทำต้องไม่ใช่ทำด้วยเจตนาร้ายหรือทุจริต ฉ้อฉลที่มีผลกระทบต่อสาธารณสุขส่วนรวม ความผิดที่เป็นการค้า ยาเสพติด หรือฉ้อโกงประชาชน หรือความผิดที่ร้ายแรงจึงไม่เข้าข่ายที่จะทำงานแทนค่าปรับ ใน การไปทำงานจะมีผู้ควบคุมดูแลทุกครั้ง สังคมจึงวางใจได้ว่าผู้ที่ศาลให้ไปทำงานแทนค่าปรับจะไม่ไปทำความเดือดร้อนขึ้นในชุมชน “ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ศาลอาญาได้เปิดตัวเมนูความ

ดี ทำดีแทนค่าปรับ ซึ่งมีหน้าตาคล้ายเมนูอาหารที่แนะนำงานหลายประเภทให้ผู้ต้องโทษปรับเลือกทำ อาทิ งานดูแลคนชรา คนพิการ แปลเอกสารให้คนตาบอด ช่วยงานในห้องสมุดหรือพิพิธภัณฑ์ งานช่างอาชีพต่างๆ งานบริการ เช่น ทำความสะอาด ทาสี ตัดต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาสาจราจร ปลูกต้นไม้ เพาะชำ ปล่อยพันธุ์ปลา เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือจากกรมคุมประพฤติ ในการดูแลผู้ทำงาน รวมถึงรับเป็นแกนหลักในการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่รับผู้ต้องโทษปรับจากศาลไปทำงานบริการสังคมในสถานที่ต่างๆ” นางเมทินีระบุด้วยว่า ผล

การดำเนินการตามมาตรการให้ผู้ต้องโทษปรับทำงานบริการสังคมแทนการนำตัวไปกักขังแทนค่าปรับ พบว่าในขณะที่ปีงบประมาณ 63 คือตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.62 - ส.ค. 63 มีผู้ต้องโทษปรับได้รับอนุญาตจากศาลให้ทำงานแทนค่าปรับเพิ่มขึ้นเป็น 10,482 คน รวมระยะเวลาทำงาน 243,219 วัน ซึ่งถ้าผู้ต้องโทษปรับเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานแทนค่าปรับ ก็ต้องถูกนำไปกักขังแทนค่าปรับเป็น 243,219 วันเท่ากัน ถือว่าสามารถลดการคุมขังได้โดยตรงอย่างเป็นรูปธรรม คืนเวลาและบุคลากรให้เป็นประโยชน์แก่สังคม ลบข้อครหาของกระบวนการยุติธรรมว่า คุกมีไว้ขังคนจน.